

ด่วนที่สุด



ที่ สกพ ๕๕๐๒/๑๔๖๙๕

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง การขอทบทวนผลการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๑
เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๑
อ้างถึง หนังสือกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๑ ที่ กพ ๗๐๐๑.๑/๙๒๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตามที่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๑ (กองทุนฯ) ได้ขอให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ คพรพ. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ประเทศญี่ปุ่น ในงบประมาณในการบริหารจัดการ รายจ่ายอื่นๆ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ขอเรียนว่า กกพ. ได้มอบหมายให้สำนักงาน กกพ. เรียนชี้แจงว่า ปัจจุบัน กกพ. ได้ชะลอการพิจารณาโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานในต่างประเทศตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมอบหมายให้สำนักงาน กกพ. ดำเนินการจัดทำข้อเสนอหลักเกณฑ์การศึกษาดูงานในต่างประเทศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศให้เกิดความชัดเจนเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับ คพรพ. ทั่วประเทศ ประกอบการพิจารณางบประมาณในการบริหารจัดการ รายจ่ายอื่นๆ นำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพิจารณาตาม มาตรา ๙๗(๓) ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของ กกพ. ต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลต่อ กกพ. พิจารณาเป็นไปด้วยความครบถ้วน สำนักงาน กกพ. จึงขอความอนุเคราะห์ให้กองทุนฯ จัดส่งเอกสารรายงานผลการศึกษาดูงานต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งรายละเอียดผลการดำเนินงาน ได้แก่ กำหนดการศึกษาดูงานที่ดำเนินการจริง รายละเอียดการศึกษาดูงานเปรียบเทียบกับที่เสนอขออนุมัติจาก กกพ. ในส่วนของสถานที่ในการศึกษาดูงาน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ค่าใช้จ่ายจริงที่ได้ดำเนินการ ประโยชน์ที่ได้รับ และการนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการต่อไป นอกจากนี้ สำนักงาน กกพ. ได้ตรวจสอบพบว่า กองทุนฯ มิได้ปฏิบัติตามแนวทางการศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งระบุว่า ให้มีผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ส่วนกลาง) เข้าร่วมสังเกตการณ์ศึกษาดูงาน ตัวอย่างน้อย ๒ คน ตามแนวปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอให้กองทุนฯ ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอ กกพ. พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงษ์ ภิญญูตระกูล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๓๕๐, ๓๑๘

โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๗๒